

ข่าว SISB - โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้ มีการประกาศเริ่มการก่อสร้างสาขาเชียงใหม่เป็น สาขาแรกในภาคเหนือ



โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559

จังหวัดเชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2559 – โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ หรือ SISB เริ่มการก่อสร้างสาขาเชียงใหม่ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์แห่งแรกในภาคเหนือ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 750 คน โดยเปิดการเรียนการสอนนักเรียน ตั้งแต่อายุ 2 – 12 ปี (ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) ด้วยหลักสูตรของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ จีน และไทย เป็นสื่อการสอน ภายในโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ น้ำขนาด 25 เมตร อาคารเอนกประสงค์ในร่ม โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องดนตรี ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องคอมพิวเตอร์ และสนามกีฬากลางแจ้ง คาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในปีการศึกษา 2559-2560

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SISB และประธานคณะกรรมการโรงเรียน SISB (ประชาอุทิศ) กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นและยินดีกับการขยายสาขาใหม่ในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่เป็นสาขาในระดับภูมิภาคแห่งแรกของ SISB จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำหลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ด้านการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย มาสู่ภาคเหนือ และยิ่งถือเป็นการเติบโตที่สำคัญของโรงเรียนด้วย”

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่มบริษัท SISB ทั้งนี้ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารมัธยม บนพื้นที่ 9 ไร่ครึ่ง ซึ่งสามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 800 คน ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ศูนย์กีฬาครบวงจร สระว่ายน้ำ น้ำขนาด 25 เมตร หอประชุมเอนกประสงค์ขนาด 450 ที่นั่ง รวมถึงอาคารหอพักนักเรียน ซึ่งจะแล้วเสร็จ ในปีการ

- จบ-

ข้อมูลเพิ่มเติม โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (SISB)

SISB เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งในปี 2544 ปัจจุบัน SISB มีทั้งหมด 4 สาขา ประกอบด้วย ประชาอุทิศ เอกมัย สุวรรณภูมิ และเชียงใหม่ โดยทำการ

เรียนการสอนด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลจากประเทศสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร โดยยึดมั่นในหลักการ และระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ SISB ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองมาตลอด 15 ปี

SISB สาขาประชาอุทิศ เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการทดสอบ และประเมินผลสิงคโปร์ (Singapore Examinations and Assessment Board: SEAB) ให้เป็นศูนย์ทดสอบระดับประถมศึกษาระบบนานาชาติของสิงคโปร์ (Singapore International Primary School Examination: iPSLE) มาตั้งแต่ปี 2549 อีกทั้งยังได้รับอนุญาตจากศูนย์ทดสอบนานาชาติของแคมบริดจ์ (Cambridge International Examination: CIE) ให้สามารถจัดสอบวัดความรู้ระดับมัธยมศึกษา IGCSE, AS และ A Levels รวมถึงได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน ให้เป็นศูนย์ฮันบัน เพื่อสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาจีน สำหรับนักเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติ (Council of International Schools: CIS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลและควบคุมคุณภาพโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก และได้รับการยอมรับจากสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยแห่งนิวอิงแลนด์ (New England Association of Schools & Colleges: NEASC) อีกทั้ง SISB ยังได้รับรางวัลโครงการนานาชาติของดยุกต์แห่งเอดินเบิร์ก (Duke of Edinburgh) จึงนับว่า SISB เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกในความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งมุ่งไปสู่ความสำเร็จของเยาวชนในอนาคตอย่างแท้จริง